



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21-24 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (21 ต.ค. 60)</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.พังงาและรพ.กะปางชัยพัฒนา และกล่าวถึงกรณีเตรียมรองรับและเยียวยาสุขภาพจิตคนไทยช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่า ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งการบริการทางการแพทย์ในทุกจังหวัด มอบหมายให้ สสจ. ผู้บริหารทุกคนอยู่ในที่ตั้งช่วงที่มีพิธี ให้ทุกแห่งดูแลพี่น้องประชาชนที่ถวายดอกไม้จันทน์ และเตรียมความพร้อมจิตแพทย์และทีมเฝ้าดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งสายด่วนสุขภาพจิต 1323 สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา</p>
<p>ไทยรัฐ (22 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. ประชุมวิดิโอทางไกลศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center: OC) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความเข้าใจสำหรับวันซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ใน 3 เรื่อง คือ 1.ระบบสื่อสารจัดเตรียมทั้งในช่องทางหลักและสำรอง ขณะนี้ในระบบหลักทุกจังหวัดพร้อม 100% ส่วนระบบสำรองพร้อม 80% 2.แผนการจัดบริการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคได้รายงานความพร้อมของทีมปฏิบัติการ อาทิ แพทย์เฉพาะทาง ยา ทีมแพทย์ประจำจุด ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมสุขภาพจิต ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทีมสำรองเตียง รพพยาบาล 3.ทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลดูแลประชาชนเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED ทุกจังหวัดแล้ว</p>
<p>ข่าวสด (22 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า สสจ.ลำปางได้จัดเตรียมบริการทางการแพทย์เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพ และรพพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปร่วมพิธีในทุกพื้นที่ของ จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. และยังจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ประเภทยานามัย ให้บริการประชาชน ณ สถานที่จัดพิธี ในสัดส่วน 1 ทีมต่อประชาชน 500 คน เป็นทีมแพทย์เดินเท้า ติดตามเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของประชาชนผู้มาร่วมพิธีอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ</p>
<p>ไทยรัฐ (22 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร. 11 จ.นครศรีธรรมราช เผยว่า ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ควรทำร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้ว่าไม่สบาย ให้สวมหน้ากากอนามัย ประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (23 ต.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยทุกคน งดดื่มสุราในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี และร่วมกันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 พิมพ์ไทย สยามรัฐ ข่าวสด (24 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับสั่งเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนเข้าร่วมชมริ้วขบวน และเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง ร.9 ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดย กอธ.พระราชพิธี เตรียมเปิดพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังรองรับประชาชนได้เพิ่มอีก 18,840 คน</p> <p>นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ.ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ทุกซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ได้จัดเตรียมทุกหน่วย โดยเฉพาะพื้นที่รอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง โดยมีจุดบริการพยาบาลซึ่งเป็นจุดส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน รวม 21 จุด และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามหน่วยย่อยรอบพื้นที่ ขอให้ประชาชนเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง และขอความร่วมมือเรื่องพื้นที่ ซึ่งจะมีการจัดเป็นบล็อกให้เหลือพื้นที่กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องนำส่งรพ.จะได้เข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย</p> <p>ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในริ้วขบวน (Helper) ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองให้ดี เตรียมพร้อม 7 ข้อ ดังนี้ 1.กายใจพร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (24 ต.ค. 60)</p>	<p>นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2.สิ่งของจำเป็นพร้อม เช่น ยาดม ยาอม ยาหม่อง 3.อาหารและน้ำดื่มพร้อม 4.ยาพร้อม 5.เวลาพร้อม 6.อุปกรณ์การปฏิบัติงานและวิทยุสื่อสารพร้อม และ 7.หมายเลขติดต่อหน่วยงาน/แหล่งให้ความช่วยเหลือพร้อม</p> <p>สำหรับแนวทางการดูแลจิตใจสำหรับ Helper 1.ปลอดภัยไว้ก่อน 2.ทบทวนการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และการเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 3.แบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองและผู้อื่น 4.พักใช้เวลาสงบหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผ่อนคลาย 5.สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดูแลและเข้าใจกันและกัน 6.มีความหวังที่เหมาะสมอย่างน้อยก็มีคุณค่าที่ได้ทำงานช่วยเหลือคนอื่น 7.พูดคุยขอความช่วยเหลือถ้ารู้สึกเหนื่อยล้า</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์ นำจิตอาสา บุคลากร และนักศึกษาาร่วมกันผลิตยาหม่องน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปฏิญนารามวรวิหาร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดวารินทราราม จ.อุบลราชธานี สำหรับการผลิตยาหม่องน้ำเป็นการรวมใจจิตอาสาจากคณะเภสัชศาสตร์ สสจ.อุบลราชธานี และเครือข่ายเภสัชกรจ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 จำนวน 4,000 ชุด สำหรับใช้สุดดมแก้ลม วิงเวียน แก้ปวด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ # อาจารย์มักเป็นคนซีเรียส (24 ต.ค.60)</p>	<p>การบริจาคเงินให้รพ.</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความหมายที่ให้ผู้บริจาคเงินกับรพ.รัฐและรพช.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยตรงเหมือนกับโรงเรียนและสถานศึกษา โดยปัจจุบันสามารถทำได้ในลักษณะองค์กรการกุศลสาธารณะ ทำให้รพ.ต้องใช้วิธีตั้งมูลนิธิแยกออกรถ. ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ดังนั้น จึงเห็นว่าควรออกกฎหมายมาสนับสนุนในเรื่องนี้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ (22 ต.ค. 60)</p>	<p>การแต่งตั้งข้าราชการ สธ.</p> <p>-กล่าวว่า มีคนตั้งข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในปี นี้ ของสธ.มีการเลื่อนไหลไปตามที่ควรจะเป็นดีที่สุดใน ต้องยกเครดิตให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.คนก่อน โดยการแต่งตั้งเป็นไปแบบ 4+4+4+4 คือ ตำแหน่งปลัดสธ.ที่ว่าง มีการเสนอชื่อ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรม คร. เข้าที่ประชุมครม. ตำแหน่งในระดับอธิบดีของ สธ.จึงว่างลง 4 ตำแหน่ง</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus (22 ต.ค. 60)</p>	<p>พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม</p> <p>-เสนอข่าว สภาเภสัชกรรมออกแถลงการณ์คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา 3 ประเด็น คือ 1. ก้าวล่วงสิทธิในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทำให้เกิดปัญหาระหว่างวิชาชีพแพทย์และเภสัชกร ขัดหลักการสากลที่แบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน เนื่องจากร่างกฎหมายของแพทยสภาได้กำหนดคำว่า “บริบาลเวชกรรม” ที่ครอบคลุมการจัดจ่ายยาและการให้ยา 2.การเขียนครอบคลุมเรื่อง “การเสริมสวย” ให้อยู่ในขอบเขตวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่มีภาระจำแนก กระทบสิทธิในการประกอบอาชีพทั่วไปของประชาชน เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน ทำให้การเสริมสวยที่กระทำโดยบุคคลในร้านเสริมสวยผิดกฎหมาย และ 3.เขียนกฎหมายขาดความชัดเจน กระทบต่อบุคคลต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากได้เขียนนิยามวิชาชีพเวชกรรมที่หมายถึง การบริบาลเวชกรรมและ “การอื่นใด” ทำให้แพทยสภากำหนดอำนาจอื่นใดเพิ่มเติมได้อย่างไม่สิ้นสุด จนอาจก้าวล่วงไปสู่วิชาชีพและอาชีพอื่นที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนในการแพทย์</p>
<p>มติชน (22 ต.ค. 60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวัฑฒ โผ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.บางสะพานได้ผลิตเสื้อยืดที่ระลึก 8,000 ตัว 7 โซซซ์ ออกแบบโดยตูน บอดี้สแลม จำหน่ายเพื่อหารายได้ 1 ล้านบาท ในนามของชาวอ.บางสะพาน เพื่อสมทบทุนการวิ่งของ “ตูน บอดี้สแลม” เส้นทางเบตง-แม่สาย</p>
<p>มติชน คอลัมน์ รู้ทันโรค (22 ต.ค. 60)</p>	<p>ภัยสุขภาพช่วงหน้าฝน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนทุกพื้นที่ให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลาน แมลงมีพิษเข้าบ้าน และอาจถูกกัดหรือต่อยได้ หากพบเจอสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย และยังคงต้องระวัง “พยาธิสตรองจีลอยด์” ที่อาศัยอยู่ในพื้นดินที่ชื้นแฉะ หากมีความจำเป็นต้องประกอบกิจกรรมในพื้นที่น้ำขัง ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีฉีดยา สวมใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว พร้อมนำถุงพลาสติกหุ้มเท้าที่ปลายขาจากงแแล้วรัดด้วยเชือกหรือยาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (22 ต.ค. 60)</p> <p>มติชน มติชนออนไลน์ (23 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (23 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (23 ต.ค.60)</p>	<p>เตือนรับมือน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล อธิศักดิ์ อธิบดีกรม ปก. เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 21-26 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ได้ประสาน 33 จังหวัด รวมถึงกทม.และปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงนี้ถึง 23 ต.ค.</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานยังคงมีน้ำท่วมขังใน 17 จังหวัด ได้กำชับให้ทุกจังหวัดที่มีน้ำท่วม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเตรียมการป้องกันสถานบริการให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานยังคงมีน้ำท่วมขัง ใน 17 จังหวัด เป็นภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 จังหวัด สถานบริการในสังกัดได้รับผลกระทบทั้งหมด 75 แห่ง เป็น รพ.สต. 11 แห่ง ในพระนครศรีอยุธยา 6 แห่ง และสิงห์บุรี 5 แห่ง ต้องย้ายไปเปิดบริการในจุดอื่น ได้เร่งฟื้นฟูให้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ยืนยันทุกแห่งพร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศวันเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 24 ต.ค.นี้ หรือภายหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว 1-2 วัน สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท น้ำท่วม 7 ตำบล ประกอบด้วย ตะหลุก สรรพยา บางหลวง หาดอาษา เขาแก้ว โพนางด้าออก และ โพนางด้าตก เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ น้ำท่วมขังเริ่มเน่า มีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านที่ลุ่มน้ำมีอาการผื่นคันและเป็นโรคน้ำกัดเท้า และได้รับความเดือดร้อนจากยุงและแมลงชุกชุม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหา</p> <p>-เสนอสรุป นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วม ให้ระวังโรคใช้หวัด โรคทางเดินหายใจ ภัยจากเชื้อโรคต่างๆ และภัยแฝงจากสัตว์เลื้อยคลานและแมลงมีพิษ</p>
<p>เดลินิวส์ (23 ต.ค.60)</p>	<p>รณรงค์ลดหวานมันเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.กะปงชัยพัฒนา อ.กะปง จ.พังงา และเปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเป็นจำนวนมาก เช่น ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งสามารถป้องกันได้ง่าย เพียงลดอาหารหวาน มัน เค็ม พยายามรับประทานอาหารรสจืด ผัก ผลไม้มาก ๆ รวมถึงออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพดี แข็งแรง</p>
<p>ไทยโพสต์ (24 ต.ค. 60)</p>	<p>3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</p> <p>-เสนอบทความ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จัดเสวนามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดิมพลัง อสม. อสส. เชิญชวนคนทำดีให้เลิกบุหรี่</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. เชิญชวนหลายหน่วยงานให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เป็น 1 ใน 16 นโยบายป้องกันและส่งเสริม ตั้งเป้าหมาย 3 ปี 3 ล้านคน โดยอสม. 1 คน ต้องทำให้คนเลิกบุหรี่ปีละ 5 คน ปีแรกต้องทำให้คนเลิกบุหรี่ 5 แสนคน ปีต่อไป 1.5 ล้านคน ซึ่งก่อนที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อสม.แกนนำระดับจังหวัดทั่วประเทศได้มาที่รพ.ศิริราช เพื่อใกล้ชิดกับสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับในช่วงสุดท้าย และชิมซบแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยตลอด 70 ปี ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณที่หน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา</p>
<p>พิมพ์ไทย (24 ต.ค. 60)</p>	<p>วังตำนมะเร็งดับ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “วังให้สุด หยุตมะเร็งดับ ปี 2” ที่เรือนแพ ฟิชซิงปาร์ค เขตหนองจอก โดยมี นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรุฒ อิมสาราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นแม่งาน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์ (22 ต.ค. 60)</p>	<p>ตะกั่วและแคดเมียมในช็อกโกแลต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากข่าวที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจช็อกโกแลต 19 ชนิด พบ 18 ชนิดปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียม ขอชี้แจงว่า ผลการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตตามที่เป็นข่าว มีปริมาณตะกั่วที่พบไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการสุ่มตรวจปริมาณแคดเมียม ตามมาตรฐานสากลโคเด็กซ์รวมทั้งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต ทั้งนี้ ตะกั่วและแคดเมียมที่พบในช็อกโกแลตอาจมาจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติ ดังนั้น ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลตตามที่ปรากฏเป็นข่าว ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับกรณีพบช็อกโกแลตที่ผลิตในประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มาเลเซียไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเลขสารบบอาหาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและเร่งดำเนินการตามกฎหมาย
<p>มติชน (21 ต.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์สารสำคัญขิงสมุนไพรในเครื่องสำอางผสมสมุนไพรตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญขิงสมุนไพรได้แล้ว 26 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน โพล บัวบก ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง ชาเขียว หม่อน มะกรูด ว่านหางจระเข้ เมล็ดองุ่น กระชายดำ เทียนกิ่ง ชะเอมเทศ มะละกอ แครอท ทานตะวัน กระเทียม แดงกวา อัญชัน มะค่าตีควาย พักข้าว มะหาด มังคุด มะขาม และกาแพ ทั้งนี้ จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร เพื่อหาสารสำคัญขิงสมุนไพรที่ระบุว่าเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางสมุนไพรทั้งหมด 435 ตัวอย่าง พบว่ายังมีเครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่ตรวจไม่พบสารสำคัญขิงสมุนไพรตามที่ระบุ ดังนั้น กรมฯ จะนำองค์ความรู้ไปช่วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการดูแลรักษาวัตถุดิบ เพื่อช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพต่อไป</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย INN ข่าวสด ไทยรัฐ (21 ต.ค. 60) กรุงเทพธุรกิจ (24 ต.ค. 60)</p>	<p>เครื่องเดินทีสแกน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สวทช. และ วช. ได้ผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม หรือเครื่องเดินทีสแกน 2.0 และมอบให้หน่วยงานในสธ. ซึ่งสถาบันทันตกรรมได้นำร่องนำเครื่องเดินทีสแกน 2.0 มาให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>ด้าน ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า เครื่องเดินทีสแกน 2.0 เป็นเครื่องสแกนที่มีรังสีต่ำสามารถสแกนโครงหน้าได้แบบ 3 มิติ ทำให้ทันตแพทย์มองเห็นโครงสร้างช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วยแบบ 360 องศา เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการผ่าตัดช่องปากผู้ป่วย และยังใช้รักษาทันตกรรมรากฟันเทียม มีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ และได้รับมาตรฐาน ISO 13485</p>
<p>ไทยรัฐ (21 ต.ค. 60)</p>	<p>สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2560 ว่า เดือนต.ค.เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิต จากผลการสำรวจสถานะทันตสาธารณสุขครั้งที่ 7 ในปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 ยังคงต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 2.5 หรือ 236,000 คน การดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในปี 2561 ตั้งเป้าใส่ฟันเทียม 40,000 คน ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบบ่อย 7 เรื่อง ได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก (21 ต.ค. 60)</p>	<p>เมนูเสี่ยงท้องร่วง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ขณะนี้มีร้านอาหารบางแห่งนำหอยแครงหรือหอยแมลงภู่จัดใส่ถาดเดียวกับส้มตำให้ดูน่ารับประทาน ซึ่งต้องล้างหอยให้สะอาดและถูกวิธี ปรงให้สุกก่อนกิน โดยล้างทำความสะอาดหอยด้วยน้ำเกลือ น้ำด่างทับทิม น้ำส้มสายชู น้ำเปล่า ที่สำคัญคือต้องให้น้ำไหลผ่านตลอด โดยเฉพาะหอยแครงที่ส่วนใหญ่นิยมกินแบบลวกไม่สุกมาก และจะก่อให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ สำหรับส้มตำที่ใส่หอยทั้งเปลือกสามารถกินได้ แต่ผู้ปรุงต้องใส่ใจเรื่องการทำความสะอาด และการปรงสุก</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ (23 ต.ค.60)</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 152,594 ราย เสียชีวิต 36 ราย ส่วนใหญ่เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอ จามหรือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด และ หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p>	<p>-เสนอว่า ที่เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าลารายชื่อ 6,000 คน เพื่อเสนอให้พาณิชย์และ สาธารณสุขทบทวนคำสั่งห้ามใช้และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าหรือมีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(23 ต.ค.60) กรอบบ่าย	จริง ร้อยละ 95 ซึ่งขัดแย้งกับค่าเฉลี่ยของสาธารณสุข จึงมีข้อสงสัยว่าคนกลุ่มนี้มาเรียกร้องทำไม เพราะถึงจะมีกฎหมาย ห้ามใช้และห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ยังเห็นสูบ แสดงว่าผู้เสพไม่เดือดร้อน หรือเป็นเพราะต้องการจะนำเข้ามาขาย
ไทยรัฐ (21 ต.ค. 60)	วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จ.สิงห์บุรีได้จัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระย่า" รณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปาก จัดนิทรรศการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในสถานบริการทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.60 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยฟรี
มติชน (21 ต.ค. 60)	เทศกาลกินเจ -เสนอข่าว ศาลเจ้าปู่เจ้ากั๋ง จ.แพร่ เปิดโรงเจขนาดใหญ่บริการอาหารเจฟรี 3 มื้อ รวมทั้งผู้ที่จะผูกปิ่นโตไปส่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะที่ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก นำทีมตรวจสอบปนเปื้อนและความสะอาด
มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์ (22 ต.ค. 60)	เชื้อดีอียา -เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวถึง "เชื้อดีอียา" ว่า เป็นเรื่องใหญ่ และขณะนี้มีการให้ความรู้รวมทั้งต่อต้านการเข้ายาปฏิชีวนะเกินจริง ไม่สมเหตุผลผลและทำให้เกิดเชื้อดีอียา ซึ่งเป็นเรื่องดีและถูกต้อง แต่ต้องมีมุมมองเรื่องความสมเหตุผลอีกด้าน เนื่องจากสัญญาณที่บอกเมื่อผู้ป่วยมีอาการหนัก 1.อาจเกิดจากเชื้อไวรัสที่หายเอง 2.เกิดจากเชื้อไวรัสที่ไม่หายเองและมียาต้านไวรัส 3.เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อที่มาจากเห็บ หมัด เหา ไร รัน และวัณโรค ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้รักษาใช้ยาเกินจริง อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความยากลำบากในการวินิจฉัย
มติชน ไทยรัฐ (23 ต.ค.60)	โรค NCD -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวในการประชุม กก.กองทุน สสส. ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ WHO ออกรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประเทศต่างๆ ในปี 2560 พบว่า ไทยมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อจาก 19 ข้อ เทียบเท่าประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด 191 ประเทศ และบรรลุผลในการดำเนินการสูงติดอันดับ 1 ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียน
มติชนออนไลน์ (23 ต.ค.60)	โครงการผ่าตัดตาต่อกระจกเงาเฉลิมพระเกียรติ -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยผลสำเร็จโครงการผ่าตัดตาต่อกระจกเงาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2559 มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกชนิดบอดและสายตาลีอนรางวัลระดับรุนแรง เข้ารับการผ่าตัดประมาณ 89,000 รายต่อปี และในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดเป้าหมายผ่าตัดต่อกระจก 120,000 ดวงตา



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch